

4 Thái Bình

PHẦN ĐẦU ĐẾN NĂM 2025...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 28/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, triển khai Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025” (đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu). Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số nội dung về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt kế hoạch tuyên truyền việc thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó nhấn mạnh: Chi bộ kiểu mẫu phải là chi bộ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, khẳng định được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu thông qua kết quả nổi bật về việc học tập nâng cao nhận thức chính trị, lý luận, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chất lượng chi bộ được nâng lên thực chất, bảo đảm vừa thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; ban hành nghị quyết lãnh đạo sát, đúng thực tế, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng tốt hơn, cao hơn và

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 28/4, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư

HỌP THƯỜNG TRỰC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 28/4, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự họp.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra, các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về việc: Thông qua đồ án quy

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 28/4, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc công nhận Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Phản biện xã hội dự thảo “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2030”

Chiều ngày 28/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2030”. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Hiện nay, hệ thống đô thị tỉnh Thái Bình có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại IV, 6 đô thị loại V, 5 đô thị trung tâm kinh tế, văn hóa. Thời gian qua, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh thấp so với bình quân cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng; số lượng đô thị không lớn, quy mô đô thị nhỏ, chưa tạo được sự hấp dẫn nhân cư, động lực phát triển đô thị

ý thức trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của đảng viên được nâng cao.

Xây dựng chi bộ kiểu mẫu sẽ thực hiện thí điểm từ đầu năm 2022. Mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khảo sát chọn trong mỗi loại hình chi bộ từ 1 - 3 chi bộ để lãnh đạo thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Thái Bình phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có từ 90% số chi bộ trở lên đạt mức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi bộ trong tình đạt tiêu chí mô hình chi bộ kiểu mẫu.

Đã có gần 20 lượt ý kiến của đại biểu là bí thư các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, bí thư chi bộ khối nông thôn, tổ dân phố, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tham gia phát biểu thảo luận. Các đại biểu đều đánh giá cao chất lượng, nội dung của đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và cho rằng việc triển khai thực hiện đề án phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của các chi bộ và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của công tác xây dựng Đảng, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của đề án. Các đại biểu cũng kiến nghị, cơ quan chuyên môn, cấp ủy các cấp cần tổ chức tập huấn, có hướng dẫn cụ thể thực hiện các nội dung, tiêu chí chi bộ kiểu mẫu; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu thực sự chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới chúc mừng Toa giám mục Thái Bình nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận Thái

Bình và mừng công Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình. Trong không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong tỉnh cũng như trong Giáo phận nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận Thái Bình và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết số 1/2.000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thái Thượng, khu công nghiệp Tiên Hải, khu công nghiệp Thụy Trường, khu bến cảng Diêm Điền; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đường giao thông quan trọng, gồm: đường đi cồn Vành, đường ĐT.464, ĐT.455, ĐT.452; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách các Lảo Khê, huyện Hưng Hà; thông qua đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị; ban hành nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định vị trí, đánh giá cao những đóng góp của tổ chức đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, được

đúng và sát thực tế về thực trạng phát triển đô thị của tỉnh trong thời gian qua đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng cần làm sâu sắc hơn nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó xác định biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế là do công tác quy hoạch chậm, ít được quan tâm;

Về định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm về mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40% đã phù hợp với tốc độ phát triển chưa; ngoài ra, phát triển đô thị cần bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng và phát triển bền vững; ưu tiên phát triển các đô thị có vị trí chiến lược, đô thị đối

nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu; đồng thời phân tích làm rõ hơn các nội dung của đề án và các vấn đề cần đại biểu đặt ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, nhờ đó mà năng lực lãnh đạo của các chi bộ được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, về vai trò của chi bộ; những vấn đề đặt ra trong công tác đánh giá, xếp loại chi bộ hiện nay. Đồng chí cho rằng cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, hiểu đúng về vai trò, trách nhiệm của đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng là dẫn dắt, là gương mẫu, là tiên phong đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, tỉnh gương mẫu, tỉnh giáo dục, tỉnh tiên phong phải được đề cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân tích rõ khái niệm, mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, khẳng định đây là nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác xây dựng Đảng song cũng phù hợp với nội dung nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở mà tới đây hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) dự kiến sẽ ban hành. Vì vậy, trong qua trình thực hiện đề án cần thực hiện đầy đủ, đúng các quy định, hướng dẫn của trung ương, song cũng khuyến khích những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp mới trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu với mục tiêu cuối

Bình và mừng công Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi và ấm áp, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Nguyễn Văn Đệ và các chức sắc, đồng bào Công giáo trong tỉnh cũng như trong Giáo phận nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận Thái Bình

và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện Đa khoa, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; phê duyệt phương án giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh...

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo

tin nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn là vinh dự nhưng là trọng trách lớn của đồng chí Thiệu Minh Quỳnh. Là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác đoàn, do đó tân Bí thư Tỉnh đoàn cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đoàn kết, nỗ lực xây dựng cơ quan Tỉnh đoàn và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

đúng và sát thực tế về thực trạng phát triển đô thị của tỉnh trong thời gian qua đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng cần làm sâu sắc hơn nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó xác định biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, hạn chế là do công tác quy hoạch chậm, ít được quan tâm; Về định hướng phát triển đô thị trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm về mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40% đã phù hợp với tốc độ phát triển chưa; ngoài ra, phát triển đô thị cần bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng và phát triển bền vững; ưu tiên phát triển các đô thị có vị trí chiến lược, đô thị đối

cùng là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả đề án này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kịp thời quán triệt, phổ biến đến các tổ chức đảng ở cơ sở để thống nhất cao về nhận thức, nắm vững, nắm chắc các yêu cầu, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; với đó, cấp ủy các chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh hiểu rõ tầm quan trọng của đề án đảng kỳ thực hiện, nâng cao vai trò lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của chi bộ mình; mạnh dạn đăng ký những cách làm hay, sáng tạo. Xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung lựa chọn các chi bộ có điều kiện, hướng dẫn triển khai thực hiện mang lại hiệu quả, từ đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, đồng thuận cùng với tổ chức đảng xây dựng chi bộ kiểu mẫu, làm nền tảng xây dựng chi bộ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp của đề án để nắm chắc tình hình, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục có chỉ đạo phù hợp, sát thực tế xây dựng thành công mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị bám sát tình hình, cơ phương án kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

MẠNH CƯỜNG

và khánh thành Đại chủng viện Thánh tâm Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới Tòa giám mục Thái Bình sẽ tiếp tục chăm lo đời sống bà con giáo dân, động viên bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ĐÀO QUYÊN

cáo công tác tham mưu, phục vụ kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp đều là vấn đề cấp thiết, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra, các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh, đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với các ban HĐND tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng thể thức văn bản, đúng luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị các hệ điều kiện để kỳ họp đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

THU HIỀN - TRỊNH CHUNG

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Thiệu Minh Quỳnh hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng nhất, kế thừa và phát huy những nền tảng vững chắc của tập thể lãnh đạo Tỉnh đoàn cũng như lịch căn bộ Đoàn đi trước. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh, các ban xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ đoàn trong tỉnh để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

XUÂN PHƯƠNG

trọng trong phát triển kinh tế, các đô thị có ảnh hưởng phát triển cho một vùng hoặc tiểu vùng. Nghiên cứu ưu tiên đầu tư xây dựng các cụm đô thị có tác động tương hỗ trong phát triển vùng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đẩy đủ các ý kiến, trên cơ sở đó xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2030” bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế của tỉnh. Ngoài ra, trong qua trình hoàn thiện chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Sở Xây dựng cần cập nhật kịp thời những văn bản mới liên quan đến công tác quy hoạch của trung ương và của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

NHŨ Y

Thứ sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 28/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030. Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần xây dựng thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao. Đồng thời, khơi dậy tinh thần, khát vọng thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Hàng năm phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, được tham gia các hoạt động do cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên, học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; 25% công trình khoa học do thanh niên chủ trì.

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 4/4/2022, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 51 triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh với mục

Tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 tới 140 điểm cầu trong cả nước với trên 4.900 đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự; tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị các huyện, thành ủy.

Trong 1 ngày, các đại biểu được tập huấn 3 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm: Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; tài liệu bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở. Thông qua các nội dung tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và cán bộ làm công tác tuyên giáo những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên

150 vận động viên dự giải việt dã Cúp Báo Thái Bình năm 2022

Nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX, sáng ngày 28/4, tại Quảng trường Thái Bình đã diễn ra giải việt dã Cúp Báo Thái Bình năm 2022.

Giải thu hút 150 vận động viên ở lứa tuổi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng từ 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh, thi đấu ở các nội dung: chạy cự ly 5km đối với nam thanh niên; chạy cự ly 3km đối với nữ thanh niên, nam, nữ thiếu niên; chạy cự ly 2km đối với nam, nữ nhi đồng. Đây đều là những vận động viên tiêu biểu đã vượt qua vòng loại ở giải việt dã cấp cơ sở.

Qua nhiều năm tổ chức, giải việt dã Cúp Báo Thái Bình là giải thể thao

đích, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, hàng năm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 6.500 đoàn viên ưu tú và đến năm 2030 có ít nhất 16.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Đến năm 2025 đạt 75% và đến năm 2030 đạt 95% trở lên họ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình... Hàng năm, 32% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, học sinh, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa nhiều nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành và các địa phương quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực quyết định sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn mỗi thanh thiếu niên, nhi đồng hãy ra sức học tập, rèn luyện để ngày càng tiến bộ; tự bồi đắp ước mơ, hoài bão, hun đúc bản lĩnh, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững thành quả cách mạng, thực hiện mục tiêu cao cả xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, đạt được ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong.

ĐẶNG ANH

Phản biện xã hội dự thảo “Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2030”

môn; cung cấp những thông tin mới, thông tin thời sự nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau nội dung tập huấn, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban, đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị; thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong công tác giáo dục lý luận chính trị tại địa phương, cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị trong những năm tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trên cơ sở các nội dung cơ bản được tập huấn xây dựng nội dung bài giảng sinh động, phù hợp với các đối tượng học viên; cần tích cực, chủ động, kịp thời cập nhật, bổ sung các kiến thức mới về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và các vấn đề do thực tiễn đang đặt ra của địa phương, đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị.

ANH ĐÀO

Giải thưởng thể thao cho đội viên và cán bộ lãnh đạo của các đơn vị và cán bộ lãnh đạo của các đơn vị

nhằm động viên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe đồng thời là dịp tuyên chon những vận động viên đạt thành tích cao để bồi dưỡng, đào tạo tham gia các giải đấu cấp quốc gia.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn và cúp vô địch cho đội Thái Thủy; trao các giải đồng đội nhi đồng, đồng đội thiếu niên, đồng đội thanh niên, 60 giải cá nhân cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc nhất; giải phụ cho các vận động viên nhỏ tuổi nhất.

TU ANH

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG